
รมว.พลังงานลงพืน้ที่พบโรงไฟฟ า SPP ชีวมวล จ.สุริ

นทร เรงแกปัญหาราคารับซือ้ไฟ

“นายศิริ จิระพงษพันธ” รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เยี่ยมผูประกอบการโรงไฟฟ าชีวมวล จังหวัดสุรินทร ในโอกาส

ที่เดินทางเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)สัญจร โดยเขาเยี่ยมชมโรงไฟฟ ามุงเจริญ จ.สุรินทร หน่ึงในโรงไฟฟ า

SPP ชีวมวลที่ไดรับความเดือดรอนสะสมยาวนาน จากนโยบายการกําหนดราคารับซื้อไฟฟ าที่เหลื่อมลํ้า เน่ืองจาก

นโยบายรัฐที่กําหนดราคารับซื้อไฟของ SPP ชีวมวลที่ตํ่ากวา VSPP มากถึงเกือบ 2 บาทตอหนวย และยังตองมี

ความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะโดนคาปรับกรณีผลิตไฟไมไดตามสัญญาในรูปแบบ Firm

นายธงชัย มุงเจริญพร ที่ปรึกษาในเครือมุงเจริญกรุป จ.สุรินทร ผูผลิตไฟฟ ารายเล็ก (SPP) ชีวมวลแบบ Firm มี

กําลังการผลิต รวม 26.9 เมกะวัตต ใชแกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักและใชเศษไม เปลือกไมบางสวน เปิดเผยวา “เมื่อปี

พ.ศ.2535 ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟ า โดยใชเชื้อเพลิงจากกากหรือวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตร(ชีวมวล) ซึ่งโรงไฟฟ ามุงเจริญก็ไดเขารวมในการผลิตไฟฟ าตามโครงการของรัฐ โดยมีการรับ

ซื้อแกลบถึงปีละ 185,000 ตันจากชาวนา ชวยสรางรายไดใหชาวนากวา 320 ลานบาทตอปี แตหลังจากเมื่อวันที่ 11

มีนาคม 2559 ภาครัฐไดอนุมัติกําหนดราคารับซื้อไฟฟ าของโรงไฟฟ า VSPP ชีวมวลในราคารับซื้อที่ 4.54 บาทตอ

หนวย ในขณะที่โรงไฟฟ า SPP ชีวมวล ยังคงราคาเดิมที่ 2.65 บาทตอหนวย ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าดานราคารับ

ซื้อไฟที่ตางกันมากถึงเกือบ 2 บาทตอหนวย และSPP ชีวมวล ยังมีความเสี่ยงเรื่องจะโดนคาปรับตามสัญญาแบบ

Firm แตโรงไฟฟ า VSPP เป็นแบบ Non Firm จึงไมไดรับผลกระทบคาปรับแตอยางใด นอกจากน้ียังเกิดปัญหาจาก

การแยงซื้อเชื้อเพลิงเน่ืองจากราคารับซื้อไฟของ VSPP สูงขึ้น ราคาจูงใจขึ้น สงผลใหโรงไฟฟ า VSPP หันมาผลิต

ไฟฟ ามากขึ้น จึงเป็นขอไดเปรียบในการซื้อเชื้อเพลิง เกิดการแขงขันที่ไมเทาเทียมกัน”

ดานนายศิริวัฒน มุงเจริญพร กรรมการผูจัดการ บริษทัมุงเจริญไบโอแมส จํากัด และบริษทัมุงเจริญกรีนเพาเวอร

จํากัด กลาววา “การเขาเยี่ยมชมโรงไฟฟ ามุงเจริญของทานศิริ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ในครัง้น้ี ผมรูสึกดีใจมาก

ที่ทานใหความสําคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอยากใหทานเรงชวยเหลือผูผลิตไฟฟ ารายเล็ก SPP ชีวมวล ซึ่งก็มีอีก

กวาหลายรายที่เดือดรอนใกลลมละลาย รวมถึงสงผลกระทบไปถึงพนักงาน ชาวไรชาวนาและซัพพลายเชนทัง้หลาย

เพราะเราก็เป็นโรงไฟฟ ารุนแรกที่บุกเบิกการผลิตไฟฟ าดวยการซื้อเชื้อเพลิงจากของเหลือทางการเกษตร ไมมีเชื้อ

เพลิงเป็นของตัวเอง ไมเคยไดรับทัง้เงินสนับสนุน Adder และ FiT ดังนัน้ จึงอยากขอความเห็นใจภาครัฐชวย

พิจารณาแกไขปัญหาราคารับซื้อไฟและหากไดรับการปรับราคาใหตามที่เสนอแลวก็ไมไดสงผลกระทบตอคาไฟของ

ประเทศและประชาชนแตอยางใด”
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โดยกอนหน าน้ี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ชมรมผูผลิตไฟฟ ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล ไดยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนาย

ศิริ จิระพงษพันธ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ใหขอเท็จจริงเพิ่มเติม หลังมีขาวเกี่ยวกับแนวทางแกปัญหาที่

กระทรวงพลังงานอาจจะใชวิธีการชวยซื้อไฟฟ าในปริมาณเพิ่มขึ้นแทนการปรับราคาตามมติ กบง.โดยการซื้อไฟฟ า

ในปริมาณเพิ่มขึ้นนัน้ จะยิ่งสรางความเดือดรอนให SPP ชีวมวล ที่มีสัญญาขายไฟแบบ Firm เป็นเทาทวีคูณ เพราะ

ตองหาซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไมมีกําลังซื้อเพียงพอที่จะแขงขันกับ VSPP ได


